

เกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วังดตีมสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม
๑. ด้านการครองตน	<p>๑.๑ ปัจจุบันเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะต้องมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชา ผู้นำชุมชน หรือผู้นำศาสนาในพื้นที่นั้น ตามแบบเสนอประวัติและผลงาน ยกเว้นผู้ที่ดื่มเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา กรณีที่ไม่ได้อยู่ในองค์กร/ชุมชน ให้มีการรับรองตนเองพร้อมหลักฐาน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้รับรอง ได้ ๕ คะแนน - ไม่มีผู้รับรอง ได้ ๐ คะแนน <p>๑.๒ มีจิตอาสา และมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการ ๕ ปี ได้ ๑๕ คะแนน - ดำเนินการ ๔ ปี ได้ ๑๒ คะแนน - ดำเนินการ ๓ ปี ได้ ๙ คะแนน - ดำเนินการ ๒ ปี ได้ ๖ คะแนน - ดำเนินการ ๑ ปี ได้ ๓ คะแนน - ไม่มีหลักฐานได้ ๐ คะแนน 	๒๐
๒. ด้านความโดดเด่นของผลงาน	<p>๒.๑ มีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์การดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลเชิดชูผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รางวัลระดับนานาชาติ/ระดับประเทศ ได้ ๑๕ คะแนน - รางวัลระดับภาค ได้ ๑๓ คะแนน - รางวัลระดับจังหวัด ได้ ๑๑ คะแนน - ไม่มีหลักฐานการได้รับรางวัล ๐ คะแนน <p>๒.๒ มีการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาผลงานโดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีหลักฐานปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหลักฐานเป็นจำนวนมาก ได้ ๑๕ คะแนน - มีหลักฐานปานกลาง ได้ ๑๐ คะแนน - มีหลักฐานจำนวนน้อย ได้ ๕ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน 	๓๐
๓. ด้านการใช้ประโยชน์ของผลงาน	<p>๓.๑ ผลักดันให้มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในระดับต่างๆ (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ ได้ ๑๕ คะแนน - ระดับองค์กร/ชุมชน/ตำบล ได้ ๑๐ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน <p>๓.๒ มีการดำเนินการตามข้อ ๓.๑ อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการ ๕ ปีขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน - ดำเนินการ ๔ ปี ได้ ๔ คะแนน - ดำเนินการ ๓ ปี ได้ ๓ คะแนน - ดำเนินการ ๒ ปี ได้ ๒ คะแนน - ดำเนินการ ๑ ปี ได้ ๑ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน 	๒๐
๔. ด้านผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสังคม	<p>มีผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ และภาพถ่ายการดำเนินงาน ในด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่สังคม พร้อมคำอธิบายประกอบ เช่น ด้านนโยบาย กฎหมาย การเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย ด้านวิชาการ วิจัย และด้านรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ ได้ ๓๐ คะแนน - ระดับอำเภอ ได้ ๒๐ คะแนน - ระดับองค์กร/ชุมชน/ตำบล ได้ ๑๐ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน 	๓๐
	รวม	๑๐๐